

สรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567) รอบ 5 เดือนแรก

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพะ

*** 1. สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรม โดย ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 2. คลังข้อมูล ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่

*** เฉพาะหน่วยงานตั้งใหม่(สตร. สปพอ. กทมท. กรร. กทง. กพส. กอฉ. กนบ.)

ลำดับ	ชื่อผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง/ร่าง KM	ดำเนินการวิจัย/ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	นำไปใช้	
1	การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย	งานวิจัย	มิ.ย. 65 - ก.ย. 67					✓		กองอนามัยมารดาและทารก
2	การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ	งานวิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 67			✓				กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
3	การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 -70 ปี ในประเทศไทย	งานวิจัย	มิ.ย. - ธ.ค. 66			✓				กองอนามัยวัยทำงาน
4	พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน	งานวิจัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓					สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth	งานวิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 67				✓			
6	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตรศึกษา)	หลักสูตร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓					กองนวัตบริการสุขภาพะ

หากไม่ได้ตั้ง กพว.หน่วยงานใหม่ ให้ใช้ของหน่วยงานเดิมโดยอนุโลม

สรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) รอบ ๕ เดือนแรก หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพ ซึ่งผลงานทั้งหมดมีการกำกับติดตามและผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้

มีผลงานทั้งหมด ๖ เรื่อง จาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒ เรื่อง กองอนามัยมารดาและทารก ๑ เรื่อง กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ๑ เรื่อง กองอนามัยวัยทำงาน ๑ เรื่อง กองนวัตบริการสุขภาพ ๑ เรื่อง เมื่อจำแนกตามประเภทผลงานพบว่า เป็นผลงานวิจัย จำนวน ๕ เรื่อง หลักสูตร ๑ เรื่อง

จากผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก พบว่า ผลงานมีความก้าวหน้า โดยมีผลงาน ๒ เรื่อง ที่อยู่ระหว่างจัดทำโครงร่าง ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายทำงาน และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตรศึกษา) ที่ได้ร่างหลักสูตรมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ทั้งนี้มีผลงาน ๒ เรื่อง ที่อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล ได้แก่ การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ และการประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ ๑๘ - ๗๐ ปี ในประเทศไทย มีผลงานที่อยู่ระหว่างสรุปผล ๑ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth มีผลงาน ๑ เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ได้แก่ การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

- 1. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย : กองอนามัยมารดาและทารก**
ผลการดำเนินงาน: ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง “Incidence and Associated Factors of COVID-19 Infection among Newborns: A Cross-Sectional Study in Thailand : อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มทารกแรกเกิด: การศึกษาแบบภาคตัดขวางในประเทศไทย.”
<https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5991>
- 2. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ : กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น**
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
แผนการดำเนินการต่อไป : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

3. การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจด้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 -70 ปี
ในประเทศไทย : กองอนามัยวัยทำงาน

ผลการดำเนินงาน :

- แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ๓๖ จังหวัด
 - บันทึกข้อมูลผ่าน Application โดยศูนย์อนามัย จำนวน ๑๗,๖๒๑ ตัวอย่าง (๘๘.๑๙%) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
 - พื้นที่ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานเขตเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยของ กรุงเทพมหานคร
 - ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และสำนักงานเขต เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
- แผนการดำเนินการต่อไป : อยู่ระหว่างรอเอกสารลงนามความยินยอมให้เก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชน ๒๑ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นขอ EC จากสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร คาดว่าเก็บข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด. ช่วงปลาย เดือน มี.ค.- ต้น เดือน เม.ย. ๒๕๖๗

4. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการบทที่ 3 วิธิดำเนินการวิจัย

แผนการดำเนินงานต่อไป : หากผ่านการรับรอง EC แล้วจะมีการจัดทำวิจัยพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงานให้สมบูรณ์ต่อไป

5. การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษา

แผนการดำเนินการต่อไป : จัดทำเรื่องการปิดโครงการและจัดการเอกสารต่างๆ

6. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตร์ศึกษา)

: กองนวัตบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : ได้ร่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ปี 2566

สถาบันฝึกอบรมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 ฉบับ

แผนการดำเนินงานต่อไป : ให้หน่วยงานที่ร่วม MOU พิจารณาเนื้อหาเพื่อรับรองต่อไป

สามารถดาวน์โหลดโครงร่างฉบับเต็มได้ที่นี้

คลังข้อมูลวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ ผลงานวิชาการและงานวิจัย

<https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person>

